

# “สามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 7” เข้าสู่ร่มกาสาว พัสดุ ฦ วัดป่าไทรงาม จ. อุบลราชธานี



“สามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 7” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสดุ ฦ วัดป่าไทรงาม จ. อุบลราชธานี 4 สัปดาห์แห่งบทเรียน : รัก - เรียน - เพียร- ให้ ชมสดความเคลื่อนไหว 12 สามเณรน้อย ผ่านช่องเรียลลิตี้ ทูริวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และเอชดี ช่อง 119 หรือ 333 และ [www.trueplookpanya.com/truelittlemonk](http://www.trueplookpanya.com/truelittlemonk) ถึง 6 พ.ค.นี้

ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน หลายครอบครัวอาจจะมองหากิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ให้แก่ลูกๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือการส่งเสริมให้บุตรหลานได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อปลุกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และ “สามเณร ปลุกปัญญาธรรม” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น เพราะได้สัญจรเป็นครั้งแรกสู่ภาคอีสาน ยึดหลักคืนสู่วิถีธรรมชาติ นำเหล่าสามเณรน้อยศึกษาปฏิบัติธรรม ฦ วัดป่าไทรงาม สาขาที่ 10 ของวัดหนองป่าพง อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี โดยได้จัดให้มีพิธีบรรพชาขึ้น ในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา เริ่มด้วยพิธีขอขมาอนุภาคารี พิธีขลิบผมและปลงผมนาค พิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และพิธีบรรพชาสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 7 โดยพระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (หลวงตาเอนก ยสทินฺโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ในฐานะพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการ ได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

บริเวณวัดป่าไทรงาม นอกจากโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ขนาดที่ช่วยให้ความร่มรื่นแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง อุบาสก อุบาสิกาที่มาร่วมพิธีครั้งนี้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น ฦ ที่แห่งนี้ คือ ความอบอุ่น รอยยิ้ม น้ำตาแห่งความปลื้มปิติของอนุภาคารีที่ได้มาร่วมพิธี ส่งลูกๆ มาเป็นศิษย์ ได้รับการดูแล อบรมสั่งสอนโดยหลวงตาเอนก พระอาจารย์ใหญ่ รวมถึงคณะพระอาจารย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ

นายศุภชัย เจียรนวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ในปีนี้ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากเจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ตลอดจนผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้ น่าประทับใจมาก เพราะบรรยากาศของวัดป่าไทรงาม มีความเงียบสงบ มีต้นไม้จำนวนมาก โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่โต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างขวางทำให้มีความร่มรื่น บรรยากาศสงบสวยงาม”

“สำหรับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรมในโครงการสามเณร ปลุกปัญญาธรรม ปี 7 ได้มีการเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย ผ่านบทเรียน 4 หลัก คือ สัปดาห์แรก “รัก” คือการเข้าใจ เชื่อมโยงต่อสรรพสิ่ง มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ตั้งแต่สามเณรกับพระอาจารย์ สามเณรกับเพื่อนเณรที่มาบวชร่วมกัน รวมถึงต้นไม้ ใบหญ้าที่ทำให้สามเณรได้เรียนรู้

อย่างสงบ สัปดาห์ที่ 2 “เรียน” ทุกคนมีโอกาสได้เรียนธรรมะ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเรียนได้ และการเรียนเป็นพื้นฐานของการตั้งคำถาม การหาคำตอบ สัปดาห์ที่ 3 “เพียร” ไม่มีการเรียนรู้ใด ไม่มีอุปสรรค และไม่อาศัยความอดทน การเรียนรู้ทุกอย่าง ต้องอาศัยความเพียร การที่สามเณรน้อย ต้องปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ออกไปบิณฑบาต เป็นการปฏิบัติให้สามเณรได้เรียนรู้การครองใจตนเอง และสัปดาห์ที่ 4 “ให้” หรือความพอในความรู้สึกของตนเอง และแสดงออกโดยการให้ เป็นการละ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ จะเป็นไปตามแนวคิด “ความรักจักรวาล” เป็น 4 สัปดาห์ แห่งการเรียนรู้ “รัก-เรียน-เพียร-ให้” เพื่อน้อมนำพุทธธรรมสู่หัวใจคนทั่วโลก โดยสามารถติดตามกระบวนการเรียนรู้ของสามเณรแต่ละรูปว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งเชื่อว่าพระอาจารย์ใหญ่ และพระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติจะช่วยดูแลอบรมสั่งสอนสามเณรตลอดระยะเวลา 1 เดือนได้เป็นอย่างดี”

สามเณรโปรแกรม “ปฏิญญา อินทยศ” อายุ 7 ปี เล่าด้วยความสำรวมว่าเขารู้จักรายการสามเณร ปลุกปัญญาธรรมจากครอบครัว ซึ่งเปิดให้ชมตั้งแต่ปี 4 และถามว่าอยากมาร่วมโครงการหรือไม่ ซึ่งตนเองสนใจมาก ๆ เพราะน่าจะมีส่วนให้ได้เรียนรู้มากมาย แม่บอกว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้เรามีสมาธิ มีสติปัญญาที่ดี ช่วยให้เราฉลาดธรรม ฉลาดคิด จึงอยากเข้าร่วมโครงการและขอให้คุณแม่ช่วยสมัครให้ ซึ่งเมื่อได้มาร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนบวช เช่น การห่มจีวร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกกิจกรรม เป็นอะไรที่ไม่เคยทำ หรือไม่ได้ทำบ่อยครั้ง แต่เมื่อมาอยู่วัดป่าไทรงาม ต้องทำทุกวัน เป็นการฝึกความมีวินัยของเขาได้ดีมาก

ทุกกิจกรรมล้วนทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง สามเณรโปรแกรม เล่าต่อว่าพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่มาคอยดูแลพวกเราทำให้ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งพี่ๆ เพื่อนๆ ที่มาบวชสามเณร ทุกคนล้วนมีน้ำใจ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมาบวชครั้งนี้จึงไม่ได้ลำบาก แม้จะฉันทข้าวได้วันละ 2 มื้อ กินขนมไม่ได้ และเล่นมือถือไม่ได้ แต่กิจกรรมทางธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ แต่เป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง

ด้าน สามเณรชาวบ้าน “หฤษณ์ สุทธิวงษ์” อายุ 7 ปี เล่าด้วยน้ำเสียงสดใสว่าเขาสนใจบวชสามเณร ปลุกปัญญาธรรม เพราะเป็นคนใจร้อนมาก อยู่ไม่นิ่ง แม่บอกว่าถ้าบวชสามเณร จะทำให้ลดอารมณ์ร้อน และอยู่สงบนิ่งมากขึ้น แถมยังทำให้มีสติ สมาธิ มีปัญญา และฉลาดขึ้น อีกทั้ง ได้มีโอกาสดูรายการเมื่อปีที่แล้ว น่าสนุก อยากมีโอกาสเหมือนพี่ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงลองสมัครและได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ โดยตลอด 2 วันในช่วงเตรียมความพร้อม การได้มาอยู่วัด ฝึกสมาธิ สวดมนต์ ได้ฟังหลักธรรมคำสอน และการปฏิบัติตนจากพระอาจารย์พี่เลี้ยง ทำให้รู้สึกตัวตัวเองสงบนิ่ง ฟังผู้อื่นมากขึ้น และไม่ใจร้อนเหมือนที่ผ่านมา

“การฝึกปฏิบัติธรรม เป็นการควบคุมอารมณ์ การรู้จักตนเอง ซึ่งหากอยู่ครบ 1 เดือน เชื่อว่าจะช่วยให้ความใจร้อนของผมลดลงได้อย่างแน่นอน การฝึกปฏิบัติธรรมใน 1 เดือนนี้ จะเป็นเหมือนพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง น่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปในทางที่ดียิ่งขึ้น” สามเณรชาวบ้าน กล่าว

เด็กน้อยจะบวชสามเณร หรือไม่นั้น ส่วนสำคัญที่สุด คงหนีไม่พ้นพ่อแม่ที่จะชักชวน และสร้างโอกาสดีๆ เช่นนี้ให้แก่

ลูก คุณแม่โมนา นางวิภาวี คอมนันท์ ของสามเณรธิ เล่าว่าได้ติดตามรายการสามเณร ปุณฺณปัญญาธรรม มาเป็นเวลาหลายปี รู้สึกชอบรายการนี้ เพราะจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ได้เห็นความสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีได้เปิดรายการให้ลูกดูและชักชวนให้เขาสมัคร ปีนี้ ลูกก็มาขอสมัครบวชสามเณรด้วยตนเอง ซึ่งก่อนสมัครก็ได้สอบถามหลายครั้งถึงความพร้อม ซึ่งเขาก็ตั้งใจอยากบวชจริงๆ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก

ปิดท้ายด้วย คุณแม่โรส นางนพมาศ ประกอบวณิชกุล ของสามเณรวิน เล่าว่ารู้สึกปลื้มปิติและดีใจอย่างมากที่ลูกได้เข้าร่วมโครงการสามเณร ปุณฺณปัญญาธรรมครั้งนี้ สำหรับเด็กผู้ชาย การบวชเป็นเสมือนการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ และการที่ลูกอยากบวชเอง ถือเป็นสิ่งดีงามในชีวิตของลูก ที่จะได้นำหลักธรรมคำสอน แนวปฏิบัติต่างๆ มาช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเขาให้มีความฉลาดทั้งด้านธรรมะ อารมณ์ ความคิด และสติปัญญา ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยปูพื้นฐานให้แก่ลูกในหลายๆ ด้าน จึงอยากให้มีการจัดโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป

เชิญติดตามชมทุกความประทับใจ และการเรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่าผ่านการใช้ชีวิตจริงของเหล่าสามเณรน้อย 12 คนผ่าน 12 คาแรกเตอร์ ในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ ทางทรูวิชั่นส์ได้แล้ววันนี้ ถึง 6 พ.ค. 61 ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60, 99 และช่องเรียลลิตี้ เอชดี ทรูวิชั่นส์ ช่อง 119 หรือ 333 หรือทางออนไลน์

[www.trueplookpanya.com/truelittlemonk](http://www.trueplookpanya.com/truelittlemonk) และแอปพลิเคชันทรูไอดี พร้อมรับชมช่วงไฮไลต์ประจำวันที่จะออกอากาศทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปุณฺณปัญญา (ทรูวิชั่นส์ 37, PSI 188) รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง [www.facebook.com/truelittlemonkthailand](http://www.facebook.com/truelittlemonkthailand)